

มติชน

แวดวงการศึกษา

★ แลกนักศึกษา-อาจารย์ มรภ.ภูเก็ต-คุณหมิง

รศ.ชิวฉิม นิจเนตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดเผยหลังลงนามความร่วมมือ “แลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์” กับนาย Yue Huairen อธิการบดีมหาวิทยาลัยคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็วๆ นี้ ว่าผู้บริหาร มรภ.ภูเก็ต และมหาวิทยาลัยคุณหมิงได้กำหนดแนวทาง และรายละเอียดโครงการความร่วมมือ โดยได้ลงนามความร่วมมือใน 2 เรื่อง คือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านภาษา และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแลกเปลี่ยนอาจารย์ด้านการสอน โดยอาจารย์ที่สอนภาษาไทยจากมหาวิทยาลัยคุณหมิงจะมาสอนภาษาจีนให้นักศึกษา มรภ.ภูเก็ต และอาจารย์ มรภ.ภูเก็ตจะไปสอนภาษาไทยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยคุณหมิง

★ รับสมัครทุน'พสวท.'

ศ.สุรินทร์ พงศ์สุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท.เปิดรับสมัครนักเรียน ม.3 เข้ารับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อศึกษาต่อ ม.ปลาย-ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2550 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ผู้สนใจต้องเรียนอยู่ ม.3 ปีการศึกษา 2549 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.1-2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนนเฉลี่ยสะสมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.1-2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 สมัครที่ <http://dps.ipst.ac.th> หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัด สอบถามเพิ่มเติมที่โรงเรียนที่เรียนอยู่ สพท.ทุกเขต หรือ www.ipst.ac.th โทร.0-2392-4021 ต่อ 2309-2318

★ เด็กต่างด้าวออกกลางคืนน้อย

นางนงนุช เศรษฐวานิช ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวในการนำเสนอผลวิจัยเรื่อง “โอกาสทางการศึกษา และการออกกลางคืนของบุตรหลานแรงงานต่างด้าว/ชนเผ่า จ.สมุทรสาคร” ว่าจากการเก็บข้อมูลจากโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กต่างด้าว/ชนเผ่า 24 โรงเรียน และ 5 ศูนย์การเรียนใน จ.สมุทรสาคร พบว่าเด็กต่างด้าว/ชนเผ่าในโรงเรียนมีแนวโน้มออกกลางคืนลดลง 45.8% เพราะต้องการให้ลูกสร้างอนาคตมากกว่าให้ออกมาทำงาน เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนเด็กไทย พบว่าเด็กไทยมีแนวโน้มออกกลางคืนสูงกว่าเด็กต่างด้าวถึง 41.7% ผลการเรียนของเด็กต่างด้าวส่วนใหญ่ 71.6% ผลสอบค่อนข้างดี และ 47.3% มีความหวังที่จะเรียนถึงอุดมศึกษา ส่วนสาเหตุของการลาออกกลางคืน 62.5% เพราะผู้ปกครองไม่สนับสนุน และต้องการให้เข้าสู่ระบบแรงงาน

★ ชม'ก้านกล้วย'งานวิทย ม.แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2549 ส่วนภูมิภาค หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” วันที่ 17-19 สิงหาคม ที่ มฟล.เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และสืบสานพระราชดำริแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมีนิทรรศการพลังงาน สุปตฺา ฯลฯ และนวัตกรรมของหน่วยงานต่างๆ เช่น ผังเข็มและรักษาแบบแพทย์แผนไทย ฯลฯ นอกจากนี้ จัดฉายภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สารคดี “การทำฝนเทียม” โดยสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร เนื่องหลังการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องแรกของไทย “ก้านกล้วย” โดยบริษัท กันตนาแอนิเมชัน จำกัด ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมงานที่ มฟล.ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.